



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ที่ พส ๐๙๓๒/๔๘ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง พิจารณาลงนามอนุมัติแผนการจัดซื้อวัสดุ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุ โดยใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอเนินมะปราง รวมทั้งเป็นการกำกับติดตาม ดังรายละเอียดที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

นายธรรมรัตน์ เพชรี  
สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โทร. ๐๕๕ - ๓๙๙๐๕๘  
ที่ พล ๐๑๓๒ / ๕๐ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี ๒๕๖๑ ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  
ของราชการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ได้เข้าร่วมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐเป็นรายทุกๆเดือน นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ได้มีการรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้มีการดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

### ๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้ ผู้รับผิดชอบงาน จึงขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง ทางเวปไซด์โรงพยาบาลเนินมะปราง [http:// http://nph.plkhealth.go.th/npheoffice/booklist.php](http://http://nph.plkhealth.go.th/npheoffice/booklist.php) หัวข้อข่าวแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และประชาชนทั่วไป รับทราบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายมนเชียร ทักษณา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ